



ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลารายงานตัวเข้าสอบ และสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ กำหนด วัน เวลารายงานตัวเข้าสอบ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	วัน/เวลารายงานตัวเข้าสอบ	หมายเหตุ
		วันที่ 23 พฤษภาคม 2567	
01	นายอัครวินท์ ทองเนียม	เวลา 9.00 น.	ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าสอบ ก่อนเวลาที่กำหนด 15 นาที
02	นายธนวัฒน์ เจียมกิจรุ่ง		
03	นางสาวนุสรรา วงศ์สอาด		
04	นางสาวนภัสสร พรรณนพฤกษ์		
05	นายณรงค์ศักดิ์ มาสง	เวลา 10.00 น.	
06	นายฐาปกรณ์ อิ่มอำพันธ์		
07	นางสาวสุชญา บุญยัง		
08	นางสาวศิรินทร์ยา ภูเต้านิล		
09	นางสาวสุดารัตน์ โหยหวล	เวลา 11.00 น.	
10	นางสาวฉันทชนก จิตการุญ		
11	นางสาวชลลดา แสงโต		
12	นางสาวกนกพร พุ่มพิพัฒน์		
13	นางสาวมยุรี เหลืองพุดมิกุลชัย		

ข) กำหนดสถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตนในวันเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ไปในวันคัดเลือก

3. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ง) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทาง [www.oreg.ac.th](http://www.oreg.ac.th) หรือ โทร. 02 549 3603

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏติพงษ์ อุทอง)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน